



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XIV

### Thảo luận toàn thể tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp.

Ngày 26/10, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền

kinh tế 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Tại phiên thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội bày tỏ sự tán thành cao

với nội dung báo cáo của Chính phủ, ghi nhận những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được trong những năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh

tế - xã hội phát triển khá toàn diện, GDP tăng từng năm, an sinh xã hội và đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao. Việc cơ cấu lại nền kinh tế cũng đã đạt được những kết quả khả quan. Tiếp nối đà phát triển, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả rất tích cực. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu... tăng khá cao. Đời sống xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm tích cực.... Đặc biệt, việc

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

### Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Giao ban công tác khuyến học cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Sáng ngày 26/10, Hội Khuyến học Thái Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Phạm Tất

Dung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên,

(Xem tiếp trang 4)

DẶNG ANH

### ► Kết nối thông tin tìm và trả lại tên cho 385 liệt sĩ

Sáng ngày 26/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm (2016 - 2018) hoạt động và triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2019 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh thành lập ngày 20/10/2016, mục đích chủ yếu là hỗ trợ kết nối thông tin về mộ và hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ giám định khoa học ADN; giúp các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện và thực hưởng các chế độ, chính sách liên quan; tham gia với Đảng, Nhà nước về các giải pháp thực hiện chính sách đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ. Sau 2 năm hoạt động, tổ chức hội không ngừng lớn mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành cầu nối của các gia đình liệt sĩ. Đến nay, Hội có 305 hội viên ở 8 huyện, thành phố; thành lập được 5 chi hội và 4 trung tâm hoạt động hiệu quả. Qua 2 năm, Hội đã giải quyết nhiều trường hợp tranh chấp thờ cúng liệt sĩ; kết nối thông tin tìm và trả lại tên cho 385 liệt sĩ; xây dựng 7 nhà tình nghĩa, trao 27 sổ tiết kiệm, tặng quà

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

### ► Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Sáng ngày 26/10, Thành đoàn Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 cho gần 100 cán bộ đoàn chuyên trách trên địa bàn thành phố.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ đoàn đã nghe những kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn về tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay; nội dung Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (khóa XI) nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và những phong trào mới được triển khai. Ngoài ra, các đồng chí cán bộ đoàn còn nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung cơ bản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dành cho các đối tượng; kỹ năng phòng lây nhiễm HIV/AIDS...

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ chuyên trách. Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động giữa các cơ sở đoàn, từ đó phát hiện nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

TẮT ĐẠT

### ► Hội thi khoa học kỹ thuật các trường THPT, THCS

\* Ngày 26/10, tại Trường THPT Bắc Đông Quan diễn ra hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông năm 2018 của các trường THPT trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Hội thi năm nay thu hút 9 dự án của 14 học sinh đến từ 5 trường THPT: Bắc Đông Quan, Nam Đông Quan, Đông Quan, Mê Linh và Tiên Hưng. Các dự án năm nay tiếp tục gắn liền với những vấn đề từ thực tế thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội, hành vi, khoa học phân mềm, khoa học hành vi, khoa học tự nhiên.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho dự án "Tác động từ mạng xã hội đến tâm lý đám đông của học sinh THPT. Thực trạng và giải pháp" của học sinh Trường THPT Tiên Hưng. 2 dự án của Trường THPT Bắc Đông Quan về "Máy hút thóc đa năng" và "Thiết bị lọc khí độc" đạt giải nhì và ba. Đây cũng là những dự án được chọn để tham gia hội thi sáng tạo khoa học dành cho học sinh trung học toàn tỉnh sắp tới.

\* Sáng ngày 26/10, tại Trường THCS Minh Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh THCS.

(Xem tiếp trang 4)

LAM ANH - MINH NGUYỆT

### ● Dự án đường tỉnh 456 hoàn thành gần 80% khối lượng xây lắp

Sáng ngày 26/10, UBND huyện Thái Thụy họp nghe báo cáo tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 456 (ĐT.456) và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2017, đến nay, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.456 đã hoàn thành khối lượng xây lắp ước đạt 175/224 tỷ đồng, chiếm gần 80% giá trị gói thầu. Tổng nguồn vốn đã bố trí cho công trình đến hết năm 2018 là 185 tỷ đồng.

(Xem tiếp trang 4)

TRẦN TUẤN

### ● Nâng cao chất lượng sản xuất lúa giống



Những ngày này, thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ việc thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ đông của bà con nông dân. Cũng nằm trong hoàn cảnh đó, việc thu hoạch lúa giống của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Để bảo đảm chất lượng lúa giống, đặc biệt là những giống đang trong quá trình lai tạo thành giống nguyên chủng và siêu nguyên chủng, các cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn công nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh gọn từng giống lúa, bó thành những bó nhỏ để riêng trong những chiếc dầm hoặc đựng vào túi lưới mới đem phơi, mỗi giống lúa có nhật ký ghi rõ ngày gieo cấy, ngày thu hoạch. Cách làm này đã giúp cho các cán bộ kỹ thuật quản lý tốt giống lúa tránh tình trạng nhầm lẫn giữa các giống với nhau. Với kinh nghiệm của những người chuyên làm công tác khảo nghiệm thì phải mất trên 10 năm mới cho ra đời một giống lúa mới được thị trường chấp nhận cả về năng suất và chất lượng.

TUẤN DUNG

### HƯNG HÀ

## Dân chủ, công khai khi sáp nhập trường học

(Xem trang 3)



Học sinh Trường Tiểu học Hùng Dũng (Hưng Hà).

### QUỲNH PHỤ

## Đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

(Xem trang 2)